

ศูนย์การค้าโชว์ ดีซี แจกทองฉลองตรุษจีน ในงาน SHOW DC Chinese New Year 2019 : Lucky All The Time



ศูนย์การค้าโชว์ ดีซี (SHOW DC) ชวนลูกค้าทุกท่านร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีน ด้วยงาน SHOW DC Chinese New Year 2019 : Lucky all the time ตรุษจีนปีนี้โชคดีตลอดปี มั่งมีตลอดไป ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ปีแห่งสีส้ม” ร่วมเติมความสุขไปกับการช้อปปิ้งสินค้าแล้วลุ้นรับทองคำแท่งและของรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย เพลิดเพลินไปกับการเช็คอินถ่ายภาพเซลฟี เก็บไว้กับการแต่งกายชุดกี่เพ้า และถ่ายภาพ “Colorful pigs” หมูน้อยหลากสีส้มใต้ต้นท้อ พร้อมด้วยการประดับโคมไฟหลากสี เพื่ออวยพรให้ลูกค้าโชคดีตลอดปี มั่งมีตลอดไป ก้าวสู่ปีใหม่จีนอย่างเป็นทางการ

ไม่เพียงเท่านั้น ทางศูนย์การค้าโชว์ ดีซี ยังมีการจัดกิจกรรมพิเศษภายในงาน ณ ลานเอเทรียม ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ เริ่มตั้งแต่เวลา 12:00 น. ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมชมการแสดงหน้ากากพันหน้า การแสดงลั่นกลองมงคล สนั่นฟ้า, การประกวดเต้นจากเด็ก ๆ ในธีม Chinese new year, ทอล์คโชว์กับ “หมอมเมท” โฮโรนัมเบอร์ ผู้เชี่ยวชาญเลขศาสตร์ประยุกต์ ในเวลา 15.30 น. พิเศษตั้งแต่วันนี้ ลูกค้าที่ซื้อปีงวงครบ 5,000 บาท ลงทะเบียนดูดวงฟรีกับหมอมเมทจำนวน 10 ท่าน สำหรับการประกวดเต้น ภายใต้ธีม Chinese New Year สำหรับน้องๆ อายุ 5 – 9 ปี และ 10 – 14 ปี โดยแบ่งเป็นกลุ่มละ 3-5 คน ชิงทุนการศึกษารวม 6 รางวัล มูลค่ากว่า 20,000 บาท โดยสามารถส่งอีเมลสมัครได้ที่ Resister_ae@hotmail.com หรือ โทร 086-522-0994 ส่วนสีส้มในวันอื่นๆ จะมีการเซดสิงโตในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พร้อมแจกอั่งเปามอบให้ลูกค้าภายในงานอีกด้วย

ศูนย์การค้าโชว์ ดีซี ยังเติมเต็มความสุขให้กับลูกค้าในการช้อปปิ้ง ที่มาพร้อมกับการร่วมลุ้นของรางวัลมากมาย โดยเมื่อซื้อสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ ที่ร่วมรายการ สะสมใบเสร็จครบ 1,000 บาท ได้สิทธิจับสลากและรับของรางวัลทันที พร้อมลุ้นรับสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท รวม 3 รางวัล และเมื่อซื้อสินค้าครบ 3,000 บาท ร่วมลุ้นรับทองคำแท่งหนัก 5 บาท

มาร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีนและเติมเต็มความสุขกับปีแห่งสีส้มกันได้ที่ ศูนย์การค้า โชว์ ดีซี แหล่งช้อปปิ้งย่านพระราม 9 ใจกลางซีบีดีใหม่ของกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-203-1890 และติดตามโปรโมชั่นและข่าวสารอื่น ๆ ได้ทางเฟซบุ๊ก <https://www.facebook.com/showdc.co.th/>